

# FULL PLAN

FULFILL YOUR GOAL

# Full Plan

## การนำเสนอแผนธุรกิจที่ครบวงจร

ในปัจจุบัน ผู้คนมีความฝันที่อยากเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น มากกว่าที่จะทำงานประจำ แต่ทุกคนลืมไปว่า มีแค่เงินทุนและความฝัน อาจจะไม่เพียงพอที่จะการันตีว่าจะประสบความสำเร็จ

การจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีต้องมีทั้งความท้าทายและโอกาสที่ต้องรอคอย อุปสรรคต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องคอยเจอและแก้ไขปัญหาแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน แต่ก็ปิดตัวลงทุกวันเช่นเดียวกัน โดย อัตรารเฉลี่ย SME จะเลิกกิจการ 72% ในระยะเวลา 5 เดือนแรก และอีก 10% ปิดตัวลงในปีถัดไป





ไม่วางแผนการใช้เงินทุน

เจ้าของธุรกิจบางครั้งปิดกิจการเนื่องจากขาดการวางแผนการใช้เงินทุน



ทำธุรกิจโดยไม่มี Business Plan

เจ้าของธุรกิจบางครั้งปิดกิจการเนื่องจากไม่มีแผนธุรกิจ

ทำไมบางบริษัทถึงต้องเผชิญกับการปิดตัวลง?



ไม่แยกกระเป๋าส่วนตัว และ บริษัท

เจ้าของธุรกิจบางครั้งปิดกิจการเนื่องจากไม่ได้แยกเงินบุคคลและบริษัท



ขายดีแต่ไม่ได้กำไร

เจ้าของธุรกิจบางครั้งปิดกิจการเนื่องจากขายดีแต่ไม่ได้กำไร



## Full Plan Team

มีประสบการณ์ในการวางแผนธุรกิจมากกว่า 40 ปี และเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจของพวกเขา



## ทำไมคุณถึงต้องการเรา

- เพราะเราจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเริ่มธุรกิจ ไม่ต้องรอหาข้อมูลก่อนที่จะลงมือทำ เพราะเรามีข้อมูลที่คุณต้องการ
- เรายังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดลองและลงทุนให้ได้ถูกจุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
- เราช่วยคุณสร้างธุรกิจให้เป็นมาตรฐานสากล
- เรามีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจด้วยมืออาชีพ
- เราช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และวิธีคิดแบบเดิม ๆ
- เราช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรให้ยั่งยืน
- เราช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไป



## บริการของเรา

- ที่ปรึกษาธุรกิจ
- การบริการออนไลน์
- โมเดิร์นเทรด
- แบรินด์ และ ผลิตภัณฑ์
- การนำเข้า และ ส่งออก
- เครื่องหมายการค้า และ กฎหมาย
- ทีมงานโปรดักชั่นมืออาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ ปรับโครงสร้างหนี้



## ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เราให้คำปรึกษาและสนับสนุนในการช่วยเหลือให้ธุรกิจมีทางออกที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น เพื่อลดความเสี่ยง และ ค่าใช้จ่าย เรายังให้คำปรึกษาในการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์อีกด้วย

# เปลี่ยนธุรกิจของท่านเข้าสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านในการเริ่มต้น และขยายธุรกิจ เราเสนองานบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ด้านราคาและการทำโปรโมชันอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางเรายังนำเสนอข้อมูลในด้านเชิงลึกที่เกี่ยวกับแบรนด์และการตลาด เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพทั้งหมดก่อนการตัดสินใจลงทุน ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกให้เราดูแล และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จทางธุรกิจในไม่ช้า







## บริการวิเคราะห์ธุรกิจ

สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้เสียก่อนว่าจะเริ่มต้นตรงไหน เราสามารถช่วยท่านกำหนดความเป็นไปได้ของแนวคิดทางธุรกิจของธุรกิจท่าน และเสนอคำแนะนำในการก้าวไปข้างหน้า

## การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง

การเริ่มต้นธุรกิจมีความเสี่ยง แต่เราสามารถช่วยท่านระบุโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โอกาสอาจมาจากตลาดที่กว้างขวางหรือความต้องการของลูกค้า แต่ความเสี่ยงมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่า ตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว หรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

เราสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ เช่น การทำความเข้าใจตลาดอย่างละเอียด การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน หรือการพัฒนาแผนธุรกิจที่ค่อยๆ เปิดเผยเพิ่มเติมในขณะที่เราเริ่มโครงการ





## การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแบรนด์

แบรนด์ที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆ ธุรกิจ การบริการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ย่อมช่วยให้คุณพัฒนาแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ เป็นที่จดจำและสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้คุณมีแบรนด์ที่โดดเด่นในตลาด

## การวางแผนการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์เป็นส่วนที่สำคัญของแผนการตลาดต่างๆ เราสามารถช่วยท่านพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของท่านได้





## การวางแผนการตลาดประจำปี

แผนการที่รอบคอบในการวางแผนการตลาดที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับในทุกๆธุรกิจ เราสามารถช่วยท่าน พัฒนาแผนการตลาดให้สามารถครอบคลุมแนวทางในการทำการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่สำหรับท่านเป็นแผนการตลาดตลอดทั้งปี



## โมเดิร์นเทรด

เราให้คำปรึกษาในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ตลอดจนการบริการออกแบบและวิเคราะห์ เพื่อช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่ช่องทางต่างๆเหล่านี้

## อย่ามองข้ามตลาดแบบออฟไลน์

จากข้อมูลการขายในท้องตลาดของประเทศไทยวันนี้ อีคอมเมิร์ซไม่ใช่เป็นแค่เพียงสิ่งเดียวในการทำธุรกิจของคุณ แต่โมเดิร์นเทรดก็เป็นช่องทางอีกทางที่สำคัญ

ภายหลังจากวิกฤติโควิด-19 ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ดีกว่าช่องทางออนไลน์ จนกลายมาเป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ผลิตหลายรายในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2020 (พ.ศ. 2563) ยอดขายออฟไลน์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 10.7% ในขณะที่ยอดขายออนไลน์ลดลง 0.4%

นักช้อปปิ้งชาวไทยต่างใช้เงินกว่า 1,048 พันล้านบาท (33.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐสหรัฐ) จับจ่ายในร้านค้าปลีกในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2020 (พ.ศ.2563) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ยอดค้าปลีกเติบโตขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2019 (พ.ศ.2562)

จึงเป็นเหตุผลหลักที่นักช้อปปิ้งทั้งหลายได้เลือกเยี่ยมชมร้านค้าออฟไลน์ เพราะพวกเขาสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ถึงความต้องการผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งยังสามารถทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆ นอกจากนี้ยังมีการเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีจังหวะการซื้อมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด

## ตลาดออฟไลน์

มีช่องทางหลายรูปแบบของโมเดิร์นเทรดในประเทศไทย อาทิเช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ

ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นที่นิยมมากที่สุดชนิดของ ตลาดออฟไลน์ ด้วยมูลค่าการขายปลีกกว่า 663 พันล้านบาท (21.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพียงในไตรมาสที่สองของปี 2020 (พ.ศ.2563) รองลงมาคือร้านสะดวกซื้อ (250 พันล้านบาท หรือ 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ร้านขายยา (103 พันล้านบาท หรือ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ ห้างสรรพสินค้า (132 พันล้านบาทหรือ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

หากท่านกำลังมองหาหน่วยงานมืออาชีพที่ช่วยท่านในด้านโมเดิร์นเทรดตามความประสงค์ของท่านแล้ว ทีมงานของเราให้บริการด้านโมเดิร์นเทรดให้กับท่านอย่างเต็มที่

เครือข่ายความปลอดภัยและการสร้างความมั่นคง

ท่านสามารถเปลี่ยนธุรกิจของท่านให้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้มากหรือน้อยตามที่ท่านต้องการ





## การบริการออนไลน์

ทางทีมงานมืออาชีพจะให้การบริการช่วยเหลือท่านและจัดการร้านค้าออนไลน์ให้กับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการ ออกแบบ การประชาสัมพันธ์ การบริการสนับสนุนแก่ลูกค้า การขนส่ง และการบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง

## ความสำเร็จในยุคแห่งดิจิทัล

เมื่อต้องเผชิญกับโลกแห่งดิจิทัล พวกเราทราบดีว่ามันสำคัญอย่างไรที่ต้องมีทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยให้การพัฒนาไม่ว่าจะบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การตลาดออนไลน์ และการจัดการกับอีคอมเมิร์ซ พวกเราทราบดีว่ายังมีอีกหลายแบรนด์ที่ยังคงต้องหาทุกเส้นทางให้แบรนด์ของตนติดเทรนด์และสร้างตัวตนให้ปรากฏบนโลกออนไลน์

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงขอแนะนำเสนองานบริการออนไลน์ที่จะครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการตั้งค่าและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของท่าน ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาด้านการสนับสนุนลูกค้า ทีมงานของพวกเรามีความชำนาญที่จะทำงานร่วมกับท่านเพื่อสร้างโซลูชันที่สามารถกำหนดเองได้ ทั้งด้านความต้องการของท่าน และงบประมาณที่เหมาะสม

## การพัฒนาบน เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดี สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี และ ช่วยทำให้ธุรกิจของท่านเติบโต เราสามารถช่วยสร้างเว็บไซต์ที่มีความสวยงามและใช้งานฟังก์ชันได้ง่าย อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ของท่านได้อย่างโดดเด่น

## ข้อเสนออะไรบ้างที่ เรามอบให้

### การจัดการ ด้านการดำเนินงานอีคอมเมิร์ซ

เราสามารถช่วยท่านตั้งค่า และ จัดการร้านค้าออนไลน์ของท่านบน **Shopee, Lazada ,TikTok , Line shopping , Facebook** โดยสามารถออกแบบและให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

### การประชาสัมพันธ์ และ การใช้บุคคลอันมีชื่อเสียงมาช่วยการตลาด

เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ และ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง เป็นตัวผลักดันการตลาดที่สำคัญ ทางเราสามารถช่วยท่านโดยช่วยระบุและติดต่อผู้ที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับแบรนด์สินค้าของท่านได้ เพื่อสร้างกระแสไวรัล และ หวานกระแสออกไปบนโลกโซเชียลให้รู้จักแพร่หลาย

## ฝ่ายสนับสนุนบริการลูกค้าแบบ 24/7

ทางเราทราบดีว่าการบริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจออนไลน์ ทีมงานของเราสามารถให้การบริการสนับสนุนลูกค้าสำหรับร้านค้าของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทำให้ท่านสามารถมุ่งเน้นในการดำเนินกิจการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ข้อเสนออะไรบ้างที่ เรามอบให้

### ซูเปอร์สตาร์และดารานักแสดงมือชื่อเสียง ทำการตลาด

ทางเรามีสายสัมพันธ์ที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกับดารานักแสดงมากมาย เพื่อการรับรอง งานกิจกรรมต่างๆ และ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของท่านให้ได้รับความนิยมนักกว้างขวาง

### การบริการด้านโลจิสติกส์และบริหารจัดการสินค้า

ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ของท่าน ทางทีมงานของเราสามารถให้การบริการด้านโลจิสติกส์ และ ให้บริการแบบครบครัน เพื่อให้สามารถครอบคลุมทุกขั้นตอนของการขนส่ง คลังสินค้า และ บรรจุภัณฑ์



## แบรนด์ และ ผลิตภัณฑ์

ทางเราช่วยผู้ประกอบการด้วยการแนะนำแบรนด์ใหม่ๆในตลาด การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้ง สรรหาโรงงานที่ได้มาตรฐานเพื่อผลิตสินค้า

## แบรนด์ของท่านคือหัวใจของธุรกิจ

เราทราบดีถึงความสำคัญของแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเสนองานบริการให้คำปรึกษาแบรนด์ด้วยเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยท่านไม่ว่าจะเป็นการแนะนำแบรนด์ใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงฟื้นฟูแบรนด์เดิม เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ผู้ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่จะครอบคลุมในทุกมุมมองของการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การออกแบบโลโก้ การบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนถึงการวิจัยการตลาดและการวางตำแหน่งการตลาด

นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยท่านค้นหาโรงงานที่ได้มาตรฐานเพื่อการผลิตสินค้า เครื่องสำอางค์ อาหารเสริมให้เป็นที่ไปตามคุณสมบัติเฉพาะตามที่ท่านกำหนดไว้ นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้น ทางเรายังเป็นซัพพลายเออร์ บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ตั้งแต่ขวดพลาสติก และ ขวดโหล ไปจนถึง กล่องกระดาษและฉลากอีกด้วย

## กลยุทธ์ของแบรนด์ใหม่

ปัจจัยหลักในความสำเร็จ หรือ ความล้มเหลว ของผลิตภัณฑ์คือ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ วิธีนี้จะเป็นตัวกำหนดวิธีที่ลูกค้าจะได้รับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ท่านได้นำเสนอ และ ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นกับผลิตภัณฑ์ของท่าน เราเสนอบริการให้คำปรึกษาแบรนด์เชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาให้แบรนด์แข็งแกร่งและสร้างความแตกต่างของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์

## เรามอบอะไรให้กับ ท่าน

### การวิจัยการตลาด

ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจในความต้องการบนปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภค และ ความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเป้าหมายของท่าน เราให้บริการวิจัยการตลาดเพื่อช่วยให้ท่านสามารถรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมายของท่าน และ สร้างกลยุทธ์การตลาดที่จะสอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้

### จัดหาบรรจุภัณฑ์

ทางเรามีวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย นับตั้งแต่ขวดพลาสติก เขีย้อก กล่องกระดาษลูกฟูก และ ฉลากสินค้า โดยท่านสามารถเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้

## โลโก้ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โลโก้ของท่านและบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการสร้างความมีเอกลักษณ์บนแบรนด์ของท่าน พวกมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า และยังสะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายของท่านได้เป็นอย่างดี เราให้บริการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วย让您สามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ท่านได้อย่างชัดเจน

## เรามอบอะไรให้กับ ท่าน

### การผลิตด้วยคุณภาพสูง

เราสามารถช่วยท่านด้วยการจัดหาโรงงานที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตสินค้า เครื่องสำอาง และ อาหารเสริม ตามข้อกำหนดของท่านได้ การผลิตสินค้าทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงตามมาตรฐานของเรา

### ลูกค้าของเรา

เราขับเคลื่อนให้ดำเนินงานที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เราภาคภูมิใจในการปลูกฝังความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อความยั่งยืนด้วยการสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ลูกค้าของเราประกอบไปด้วย บริษัทชั้นนำของโลก และ บริษัทที่ได้รับการยกย่อง สำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง อีกทั้งองค์กรอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศอีกมากมาย





## การนำเข้า และ การส่งออก

เราจัดการด้านการนำเข้าและส่งออกเอกสารระหว่างประเทศ รวมทั้งกลุ่ม **AEC (ASEAN Economics Community)** ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศฮ่องกง ประเทศจีน ยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และ สหรัฐอเมริกา

## นำโลกมาสู่ประตูของคุณ

เราให้บริการเฉพาะ สำหรับธุรกิจที่มองหาการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า และ ผลิตภัณฑ์นำเข้า และ ส่งออกไปยัง กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฮองกง และ จีน เรามีประสบการณ์มากมายใน ภูมิภาคเหล่านี้ และสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อขายกับตลาด เหล่านี้

หากท่านต้องการนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง สหรัฐอเมริกา ยุโรป ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี หรือ อิตาลี เราก็สามารถช่วยท่านได้ ด้วยทีมงานของเรามีประสบการณ์ มากมายในตลาดเหล่านี้ และยังสามารถช่วยท่านสำรวจเว็บ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดที่ซับซ้อนได้



## เครื่องหมายการค้า และ กฎหมาย

หากคุณมองหาความช่วยเหลือด้านเครื่องหมายการค้า และการลงทะเบียนขอใบอนุญาต ดอย. ด้านเครื่องสำอาง งานบริการด้านกฎหมายของเราสามารถช่วยเหลือท่านได้ ทางเราให้บริการในการลงทะเบียนในประเทศไทย จีน และ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

## ปกป้องธุรกิจของท่านจากการละเมิดลิขสิทธิ์

หากท่านมองหาความช่วยเหลือในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องสำอาง ที่มงาน เราที่สังกัดหน่วยงานสามารถช่วยท่านได้ เราให้บริการทั้งด้านเครื่องหมายการค้า และ กฎหมายที่ครอบคลุมรวมถึงการช่วยเหลือในการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางกับ องค์การอาหารและยาของ ประเทศไทย ประเทศจีน และ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การบริการเครื่องหมายการค้าและกฎหมายของเราเป็นบริการที่รวดเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม และ เรามั่นใจเสมอว่าลูกค้าของเราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะอย่างสูง และพร้อมอุทิศทุ่มเทให้งานบริการออกมาดีที่สุดใน พร้อมกันนี้ เราขอรับประกันความพึงพอใจกับ งานบริการทั้งหมดของเราให้กับท่าน



## ทีมงานโปรดักชั่นมืออาชีพ

รับงานผลิตคอนเทนต์เนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น **TV Commercial , Scoop , VDO Presentation , ONLINE VDO, TikTok Ads, MUSIC VDO, TV SERIES** ที่มีคุณภาพในระดับที่ **Agency** ในภูมิภาค เอเชียและแบรนด์ต่างชาติให้การยอมรับ ประกอบทีมงานคุณภาพที่ทำงานกันแบบ **Partnership** กันมาอย่างยาวนาน ทำให้ได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในแง่ของต้นทุน

ทางบริษัท พร้อมเป็นท่าไม้ตายให้กับทุกทีมงานการตลาด ทุกแบรนด์ และทุก **Online Platform** เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการผลิต สื่อเพื่อการสื่อสาร จัดอบรมและให้คำแนะนำในเรื่องของกระบวนการทำงานอย่างเป็นกันเองและตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

## สื่อเชิงพาณิชย์

เราให้บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำสื่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น TVC , ONLINE Advertising ในทุกๆ Platform, Bumper ads ขนาดสั้น Corporate video , TV Scoop ,CSR , How-to VDO, Web Film นอกจากนี้เรายังมีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับแบรนด์ของลูกค้า รวมถึงดำเนินการ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้าปรากฏอยู่บนบริการของเราทางออนไลน์ ชื่อดังหลากหลาย เช่น Google และ Social media platform ต่างๆ อีกด้วย

## การผลิตเสียงดนตรี วีดีโอ และ เสียงต่างๆ

ธุรกิจเพลงที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ทุกคน ผลงาน music video ให้แก่ค่ายเพลง และยังมี partner ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเสียงโดยเฉพาะ ทั้งเพลงโฆษณาหรือ การลงเสียงในสื่อต่าง ๆ ผลงานล่าสุดที่ทำร่วมกันคือการผลิตช่อง Youtube ที่นำเสนอเพลงบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่เรียกว่า ฮาร์ป ตั้งแต่การวางแผน เรียบเรียงเพลงการถ่ายทำ จนถึงการดูแลในด้านสื่อโซเชียลของช่องอีกด้วย

## ภาพยนตร์ และ ซีรีส์

บริษัท มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเจ้าของ **platform online** และจัดทำซีรีส์ ตั้งแต่พัฒนาบท จัดหานักแสดง รวมไปถึงทำเพลงประกอบและ **Music VDO** จนได้รับความนิยมทั้งภายในประเทศ และยังถูกซื้อลิขสิทธิ์ฉายในต่างประเทศทั่วโลก

## ทีมงานมืออาชีพ

ด้วยทีมฝ่ายผลิต และ **partner** ที่ผ่านประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน ทั้ง **Film Director, Film Producer** และเรายังสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพมาให้บริการในงานด้านสื่อที่เหมาะสมกับงานของลูกค้าทุกท่าน ให้เข้ากันได้กับทุกยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปัจจุบัน



## ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ การปรับ โครงสร้างหนี้

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางการเงินและการจัดการหนี้สิน เรามุ่งมั่นให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ ในการวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดการเงินทุน รวมถึงการวิเคราะห์และแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาหนี้สิน และเพิ่มศักยภาพทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ



## การบริการของเรา

ธุรกิจประสบปัญหา ผ่อนชำระไม่ไหว ผ่อนชำระไม่เป็นไปตามนัด กับสถาบันการเงิน

อยากจะปรับโครงสร้างหนี้ ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ไม่มีแบบแผน และ แพลนการชำระ ไม่รู้จะเจรจากับเจ้าหนี้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

หากท่านมองความช่วยเหลือทางด้านนี้ ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถช่วยท่านได้ จากบริการของเรา

“หมิ่นทางตันมีหนึ่งทางออกเสมอ”

- วิเคราะห์หนี้สินโดยรวมของท่าน
- วิเคราะห์รายรับ เพื่อประเมินกำลังในการผ่อนชำระของท่าน
- วางแผนผ่อนชำระ ระยะสั้น และ ระยะยาวให้ท่าน
- เจรจาแผนการผ่อนชำระให้ท่าน
- ช่วยดูแลท่านจนกว่าแผนการปรับโครงสร้างหนี้จะเริ่ม และ ช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างทาง
- ช่วยวิเคราะห์สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ของท่านกับสถาบันการเงิน

ให้เราช่วยคุณคิดสิครับ

# มีคุณค่า สำหรับลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเราอยู่ในหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งด้าน **FMCG** การดูแลสุขภาพ การค้าปลีก และการผลิต เราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกท่าน และช่วยให้ท่านทั้งหลายเติบโตประสบความสำเร็จ ไม่ว่าท่านต้องการการสนับสนุนด้านกลยุทธ์ การตลาด การเงิน ทางเรามีทั้งประสบการณ์และมีผู้เชี่ยวชาญที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับธุรกิจของท่าน

ท่านอาจมีความวิตกกังวลว่า การทำงานร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษาทางธุรกิจจะมีผลต่อราคาที่สูงเกินไป หรือ ท่านจะไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ท่านต้องการ แต่ทางเราขอรับรองกับท่านว่า เป้าหมายของเราคือช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโต และประสบความสำเร็จอยู่เสมอ นั่นหมายถึง ทั้งความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างเต็มที่

BRANDS®

SUNTORY



SANWA®  
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

FRONTLINE®  
Plus



LISTERINE





# รางวัลของเรา ความสำเร็จของคุณ

เราได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมายสำหรับผลงานที่โดดเด่น รวมถึงการอุทิศ  
ช่วยเหลือให้ลูกค้าของเราได้ประสบความสำเร็จ เรามีความภูมิใจในความสำเร็จ  
เหล่านี้ แต่เรามีความภูมิใจในความสำเร็จยิ่งกว่า เมื่อเราทำให้ลูกค้าของเราได้รับ  
ความสำเร็จตามเป้าหมาย เราขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจและเลือก  
ให้เราเป็นผู้ช่วยเหลือให้กับท่าน

นับจากนี้ไป ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด  
สร้างสรรค์ หรือ ประเด็นปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ทางเรามั่นใจว่าท่านจะได้รับการ  
สนับสนุนในระดับสูงสุดจากหน่วยงานที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีความเข้าใจถึงความ  
ต้องการและเป้าหมายของท่านได้อย่างแท้จริง และ เราสามารถทำให้มันเป็นจริงได้



LIA-London International Award



AD STARS Award



WINA-World Independent Advertising Awards



ADFEST-Asia's most celebrated regional creative festival



B.A.D-Bangkok Art Directors Association Award



Spikes Asia Awards



Adman Awards & Symposium

# FULL PLAN

FULFILL YOUR GOAL

## Contact-us

พิชิตใจ ถนอมทรัพย์

Pichitjai Thanomsub

Business consultant Director

**Amata thanomsub CO., LTD.**

1/147 Nimitmai road soi 1 Yak 5

Minburi Bangkok 10510

Mobile : 086-9999-855

email : Pichitjai@full-plan.com

Web : [www.full-plan.com](http://www.full-plan.com)

